

Cha sở Đồng Trần quý mến

Hân hạnh và vui mừng xiết bao cho anh em chúng con được hiện diện nơi đây, trong dịp đầu xuân, và còn hơn xuân, chính là dịp để chúng con mừng kỷ niệm 25 năm thụ phong linh mục của Cha, một dấu mốc quan trọng của đời người.

Chúng con tạ ơn Chúa, và Xin Chúc Mừng Cha!
Cha quý mến.

Ngày Cha được thụ phong linh mục, Cha đã được cấp một thẻ căn cước đặc biệt trong Giáo Hội, không lẫn vào đâu được. Đó là một ân sủng lớn Chúa thương ban.

Qua một hành trình dài từ đó cho đến hôm nay, thời gian thấm thoát trôi mau, Cha đã bóc 25 cuốn lịch, trong đó Cha đã bóc 7 cuốn lịch tại Đồng Trần, và Cha vẫn còn phải tiếp tục bóc lịch, cho dù có vui có buồn, có sướng có khổ. Đó cũng là ân sủng Chúa ban tặng hàng ngày, theo từng tờ lịch.

25 năm Cha ngồi viết trang hồi ký Tòa Giải Tội, thăm biết bao giọt nước mắt hồi nhân Magdala. Và sẽ còn những câu truyện cổ tích chưa được viết ra ...

Tuy là tư tế theo phẩm hàm Menkisêđê, nhưng lại là người dâng lễ với đồng xu bà góa, mà lại mở cửa cho lối đi của ân sủng len lỏi vào ngõ ngách cuộc đời.

Đó chính là SYNOD, chủ đề của Thượng Hội Đồng Giám mục Thế Giới:

“Vi một Giáo Hội Hiệp hành, Hiệp thông, Tham dự và Sứ vụ”.

Đó cũng chính là lý do mà chúng con có mặt nơi đây, bày tỏ những tâm tình mọn, mừng lễ Ngân Khánh của Cha.

Nguyện xin Chúa luôn rót vào bình sành linh mục, giòng nước tươi mát ân sủng, vang tiếng róc rách vui tươi thánh thiện. Xin chúc Cha niềm vui có Chúa, vì chỉ có Chúa mà Cha đặt hết tâm ý, sức lực phục vụ trong tin tưởng an vui của quãng đường còn lại sắp tới, như chúng con đã tin tưởng an vui trên quãng đường tới Đồng Trần.



Mượn những vần thơ của Thi sĩ Hàn Mặc Tử:
“Trời hôm nay bình an như nguyệt bạch
Đông Trăn xa, ánh sáng tuyệt vời bay...
Đây là hương quý trọng thắm trong mây
Ngời phép lạ của đức tin kiều diễm
Câu tán tạ khong khen long cả phiêm
Bút Xuân thi mùa nhạc đến vừa khi ...”

(Đêm Xuân cầu nguyện)

Chúng con xin kết thúc những tâm tình chia sẻ niềm vui với Cha, trong tin yêu và phó thác.

Chúng ta tạ ơn Chúa, Xin chúc mừng Cha!

Nguyễn Công Khanh chấp... (bàn) phím.

